

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก้าวสู่ปีที่ 60 เดินหน้าสาน 5 งานใหญ่ พัฒนาภาคสหกรณ์

นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแผนการดำเนินงานตามนโยบาย เน้น 5 งานหลักที่จะเร่งผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) **งานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี** กรมฯ จะดำเนินการจัดงาน “15 ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยชูโครงการเด่น “**ลุงมืออ่อนน้อยบนดอยสูง**” และ “**ครูบัญชีวัยใสที่ชายแดน**” เพื่อพัฒนาพื้นที่เด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกล รู้จักการทำบัญชีและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี กินดี ดำรงตนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 2) **พัฒนางานสอบบัญชี ใช้ IT เต็มรูปแบบ** โดยผลักดันให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่กรมตรวจฯ พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี โดยจัดกิจกรรมการ “**ประกวดสหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้เร็วที่สุด**” และส่งเสริมให้มี “**ครูบัญชีสหกรณ์**” เน้นสหกรณ์ขนาดใหญ่ดูแลสหกรณ์ขนาดเล็กจัดทำบัญชี 3) **เน้นการใช้ประโยชน์บัญชีในสหกรณ์ทุกระดับ** โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีกับโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนการเตือนภัยทางการเงิน และให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกแห่งเป็น “**คลินิกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์**” สำหรับดูแลและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี 4) **พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ/ครูบัญชี** โดยมุ่งฟื้นฟูขมครูบัญชีและพัฒนาครูบัญชีให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย และ 5) **จัดตั้งมูลนิธิ “พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น” และก่อตั้งสถาบันพัฒนานักบริหารงานบัญชีสหกรณ์แห่งชาติ หรือ NICAAD (National Institute for Cooperative Accounting Administrator Development)**

อธิบดีกรมตรวจฯ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2555 นี้ ยังเป็นวาระสำคัญที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2555 ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ **ผู้ตรวจสอบกิจการระดับชาติ ครั้งที่ 1** ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมปรี๊นท์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 จะจัดเสวนาในหัวข้อ “**กฎหมายสหกรณ์กับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ได้อย่างไร**” โดยเชิญ ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ สมาชิกผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 จะมีการมอบโล่รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ เช่น รางวัลบุคลากรของสหกรณ์ดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น รวมถึง

